

**BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**


Số: 1498 /TCTHADS-VP
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 1210/KH-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục;
- Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 12/4/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1210/KH-BTP triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước (Tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017).

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch, Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Kế hoạch đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ được phân công (theo Bảng phân công đính kèm) gắn với thực hiện Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, Kế hoạch công tác năm của đơn vị bảo đảm chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra. /-

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TCTHADS.



Hoàng Sỹ Thành

**BẢNG PHÂN CÔNG-NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1210/KH-BTP
NGÀY 12/4/2017 CỦA BỘ TƯ PHÁP**

(Kèm theo Công văn số 1498/TC/THADS-VP ngày 13 tháng 5 năm 2017)

Chỉ đạo chung: Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự.

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thuộc Tổng cục chủ trì	Đơn vị thuộc Tổng cục phối hợp	Đơn vị trong, ngoài Bộ phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Quản triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả, coi đây là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS.	Các cơ quan địa phương THADS	Cấp ủy cơ quan THADS	Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp	Năm 2017 và các năm tiếp theo
2	Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về THADS, tạo hành lang pháp lý ổn định, vững chắc cho hoạt động THADS, hành chính				
2.1	Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo liên ngành kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. (Kết quả: Văn bản hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho địa phương)	Vụ Nghiệp vụ 1	Vụ Nghiệp vụ 2 Vụ Nghiệp vụ 3 Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo	Cơ quan, đơn vị liên quan của các bộ, ban, ngành, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ.	Năm 2017 và các năm tiếp theo.
2.2	Nghiên cứu đề xuất chủ trương xây dựng Luật Thi hành án hành chính (Kết quả: Báo cáo đề xuất chủ trương xây dựng Luật Thi hành án hành chính)	Vụ Nghiệp vụ 3		Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị thuộc Bộ.	Năm 2017 và các năm tiếp theo

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thuộc Tổng cục chủ trì	Đơn vị thuộc Tổng cục phối hợp	Đơn vị trong, ngoài Bộ phối hợp	Thời gian thực hiện
3.	Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS				
3.1	Tăng cường pháp chế XHCN, đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo đảm hoạt động THADS, hành chính chính xác, khách quan, đúng pháp luật	Các cơ quan địa phương Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS các địa phương	Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục	Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ	Năm 2017 và các năm tiếp theo Năm 2017 và các năm tiếp theo
3.2	Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và sai phạm trong công tác thi hành án	Cục THADS các địa phương	Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục	Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các ban, bộ, ngành liên quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ban chỉ đạo THADS các địa phương	Năm 2017 và các năm tiếp theo
3.3	Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan thi hành án và giữa các cơ quan thi hành án với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án	Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cục THADS địa phương	Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục	Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ban chỉ đạo THADS các địa phương	Năm 2017 và các năm tiếp theo
3.4	Tập trung thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm. Thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách, pháp luật, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự, góp phần đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để vu cáo, xuyên tạc chính sách hình sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội	Cục THADS các địa phương	Vụ Nghiệp vụ 2	Ban chỉ đạo THADS các địa phương; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, các Trại giam, Trại tạm giam, các ban, bộ, ngành liên quan	Năm 2017 và các năm tiếp theo
3.5	Tiếp tục đổi mới, xây dựng hệ thống cơ quan quản lý và thi hành án từ Trung ương đến địa phương thật sự trong sạch, vững mạnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án tinh thông về nghiệp vụ,	Vụ Tổ chức cán bộ Cục THADS các	Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục	Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ Tỉnh, Thành ủy các	Năm 2017 và các năm tiếp

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thuộc Tổng cục chủ trì địa phương	Đơn vị thuộc Tổng cục phối hợp	Đơn vị trong, ngoài Bộ phối hợp tỉnh, thành phố trực thuộc TW	Thời gian thực hiện theo.
3.6	vững vàng về chính trị, giới về pháp luật, phẩm chất, đạo đức trong sáng trong cuộc sống cũng như khi thực thi công vụ. Phối hợp, tranh thủ tối đa sự quan tâm của các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện về biên chế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.	Vụ Tổ chức cán bộ (về biên chế) Vụ Kế hoạch - Tài chính (về các điều kiện còn lại)	Cục THADS các địa phương	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Vụ Kế hoạch tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.	Năm 2017 và các năm tiếp theo.
4	Tổng hợp, đánh giá, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu.	Văn phòng Tổng cục	Các đơn vị thuộc Tổng cục Các cơ quan THADS địa phương		Năm 2017 và các năm tiếp theo.